

BÁO CÁO

thẩm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, Ban pháp chế đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các ngành trong khối Nội chính về tình hình chấp hành Hiến pháp và pháp luật; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm năm 2022. Qua thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và của các ngành trong khối Nội chính. Về cơ bản, Ban Pháp chế nhất trí với những nhận định, đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2022. Tại kỳ họp, Ban xin trình bày những nhận định, đánh giá để làm rõ thêm một số vấn đề cụ thể và đề xuất, kiến nghị để HĐND huyện có cơ sở thảo luận, quyết định như sau:

1. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch gắn với tăng cường nắm tình hình tại cơ sở; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhìn chung được bảo đảm; giảm số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ của năm 2021; Công tác điều tra, phá án đạt tỷ lệ khá cao. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được chú trọng; đã triển khai thực hiện tốt việc cấp căn cước công dân đạt tỷ lệ trên 99% .

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban nhận thấy lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, đó là: Tình hình tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây phức tạp, nhất là trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao và có chiều hướng gia tăng (9/14 vụ); tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, việc cho vay tiền với lãi cao dưới nhiều hình thức có xu hướng gia tăng; vi phạm pháp luật về môi trường, đánh bắt mang tính hủy diệt ở vùng phá Tam Giang vẫn còn xảy ra... Tình hình trật tự

an toàn giao thông trên địa bàn huyện tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm: ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên; lưu lượng xe quá tải, quá khổ vận chuyển vật liệu thi công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện và các vùng lân cận đã làm cho nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ô nhiễm môi trường. Hiệu quả hoạt động của một số mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội; dòng họ tự quản về an ninh trật tự chưa cao.

Trong thời gian tới, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng nhất là trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương phối, kết hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục với các biện pháp phù hợp nhằm xử lý kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, khai thác cát, sỏi trái phép; thực hiện kịp thời hỗ trợ về kinh phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ tự quản về bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy; đồng thời có giải pháp có quyết liệt hơn để ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với các trường hợp xe quá khổ, quá tải trọng vận chuyển vật liệu lưu thông trên địa bàn; rà soát để có giải pháp khắc phục kịp thời các điểm đen dễ gây tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 của huyện và các địa phương. Tổ chức sơ kết đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các tất cả các mô hình nhằm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cũng như nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc... Quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công an các xã, thị trấn; hiệu quả hoạt động của các đội dân phòng các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

2. Công tác tuyển quân và thực hiện Luật NVQS

Qua thẩm tra Ban nhận thấy, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 mặc dù gặp khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở chính vì vậy công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của huyện bảo đảm đủ chỉ tiêu và chất lượng đồng thời đã thực hiện kịp thời các chính sách về hậu phương quân đội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác tuyển quân và thực hiện Luật NVQS vẫn còn một số khó khăn, như: Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên; việc đăng ký, quản lý nguồn, nắm tình hình biến động về nguồn thanh niên trong độ tuổi ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ. Công tác sơ tuyển cấp xã ở một số địa phương thực hiện chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng sơ tuyển cấp xã, khám tuyển cấp huyện tỷ lệ đạt sức khỏe chưa cao. Ý thức chấp hành của các thanh niên trong độ tuổi chưa cao; tỷ lệ thanh niên không tham gia sơ tuyển vẫn còn cao. Việc xử lý thanh niên vi phạm Luật NVQS theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ mặc dù có cố gắng tuy vậy do đa số thanh niên vi phạm Luật NVQS nhưng không có mặt ở địa phương chính vì vậy công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn, thiếu cơ sở để xử lý hành chính ở mức cao hơn.

Về vấn đề này, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi và thực hiện tốt các bước để chuẩn bị cho nguồn tuyển quân năm 2023. Nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự của huyện và các xã, thị trấn. Xử lý nghiêm những thanh niên không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP thay thế bổ sung cho Nghị định 120/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

3. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022 công tác xây dựng chính quyền đã có những chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính được chú trọng. Đã thực hiện khá tốt việc chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy vậy, Ban nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhất các nhiệm vụ trọng tâm ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số địa phương, đơn vị có lúc chấp hành chưa nghiêm; một số cán bộ, công chức ở địa

phương đã có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội dẫn đến nợ tiền không có khả năng trả. Việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai còn trễ hẹn so với thời gian quy định; cơ sở vật chất; trang thiết bị làm việc, diện tích Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cải cách hành chính. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy; tinh thần, trách nhiệm, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành chuyển biến chưa mạnh; một số đơn vị, địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu để tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về cải cách hành chính.

Về vấn đề này, Ban đề nghị UBND huyện cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu và năng lực cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện của các địa phương, đơn vị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, giải quyết các tồn đọng liên quan đến đất đai, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các xã, thị trấn theo mô hình “03 cấp” và “04 tại chỗ”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung, đặc biệt là trang điều hành tác nghiệp đa cấp. Tranh thủ các nguồn lực để từng bước đầu tư trang thiết bị điện tử, tin học phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn và cải cách hành chính.

4. Về báo cáo của VKSND, TAND và Chi Cục THADS huyện

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Viện kiểm sát nhân dân huyện đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tư pháp; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ bảo đảm cho việc khởi tố, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng truy tố oan người vô tội. Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động tư pháp được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục. Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiền hành tố tụng đưa ra xét xử kịp thời các loại án góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tuy còn gặp khó khăn nhưng cơ quan thi hành án đã đề ra nhiều biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả; tổng số vụ việc được thi hành xong chiếm tỷ lệ cao. Nhìn chung, công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiền hành tố

tụng như Công an, Viện kiểm sát và Toà án nhân dân được thực hiện ngày càng đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, số lượng vụ án thụ lý và xét xử loại án hình sự và dân sự tăng so với cùng kỳ năm 2021; tình hình tội phạm bị đưa ra truy tố, xét xử tăng; các tranh chấp về dân sự đưa ra xét xử ngày càng tăng và có tính chất phức tạp hơn nhất là liên quan đến đất đai. Trong thời gian tới, Ban đề nghị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Quan tâm phối, kết hợp giữa các cơ quan và các địa phương để xét xử các vụ án và từng bước nâng cao tỷ lệ thi hành án đối với các vụ án có điều kiện thi hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XI, Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện để có thêm cơ sở xem xét, thảo luận thông qua các nghị quyết liên quan./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu Ban PC.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Lê Ngọc Đức